

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

IMEXPHARM VÀ DELOITTE VIỆT NAM KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG SAP ECC LÊN SAP S/4HANA VÀ TRIỂN KHAI PHÂN HỆ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG VÀ IFRS

Đồng Tháp, ngày 03/07/2024 – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam chính thức khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, đánh dấu việc Imexpharm trở thành công ty dược phẩm đầu tiên và đi tiên phong trong triển khai SAP S/4HANA nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác. Cùng ngày, hai bên cũng công bố kế hoạch triển khai áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) và triển khai phân hệ bảo trì nhà máy.

Từ năm 2013, Imexpharm trở thành một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án SAP ERP (phiên bản ECC) hoàn chỉnh nhất. Sau hơn 10 năm triển khai vận hành, Imexpharm hướng tới chuyển đổi chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chuẩn bị sẵn sàng với các mục tiêu tăng trưởng mới tại Việt Nam và trong khu vực.

Với kinh nghiệm hơn 33 năm tại thị trường Việt Nam cùng mạng lưới chuyên gia rộng khắp và hiểu biết chuyên sâu, Deloitte Việt Nam đã trở thành đơn vị tư vấn đồng hành cùng nhiều khách hàng lớn trong việc chuyển đổi và nâng cấp hệ thống. Theo đó, dự án lần này sẽ hỗ trợ Imexpharm đạt được mục tiêu nâng cấp hệ thống giải pháp mới SAP S/4HANA với những thay đổi, cải tiến quan trọng trên các khía cạnh bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng. So sánh với hệ thống cũ ECC, S/4HANA sử dụng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và truy vấn dữ liệu lên hàng nghìn lần đồng thời giúp giảm thiểu chi phí IT.

Theo Deloitte Việt Nam, phạm vi dự án nâng cấp SAP từ ECC lên S/4HANA tập trung nâng cấp về mặt kỹ thuật, hạ tầng phần cứng. Trong quá trình nâng cấp, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam sẽ đánh giá, phân tích và tư vấn thay thế, lập trình lại một số chương trình, tăng tính hiệu quả và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Danh mục các điểm cần cập nhật trong SAP ECC, các chức năng thay thế sẽ được thống nhất trong giai đoạn thiết kế của dự án. Trong quá trình triển khai, nâng cấp hệ thống, các yêu cầu về quy trình, dữ liệu, tài liệu của dự án sẽ được cập nhật tuân thủ yêu cầu của GxP.

Dự án lần này cũng đặc biệt quan trọng khi Deloitte Việt Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ Imexpharm trong việc triển khai chiến lược áp dụng IFRS trên nền tảng hệ thống giải pháp mới từ SAP S/4HANA. Đây là một trong những thế mạnh của Deloitte Việt Nam với nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đồng hành cùng các đối tác giúp tiếp cận gần hơn ngôn ngữ báo cáo tài chính quốc tế thông qua việc phân tích khác biệt giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế; đánh giá sự sẵn sàng hệ thống, dữ liệu và quy trình trong áp dụng IFRS; xây dựng sổ tay kế toán theo IFRS và quy trình lập và trình bày Báo cáo tài chính theo IFRS; đào tạo kiến thức IFRS....

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam ước tính tăng từ 2,7 tỷ USD năm 2015, lên 7 tỷ USD vào năm 2022, dự báo đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2026. Trong bối cảnh ngành dược đang đứng trước triển vọng phát triển tích cực, mối quan hệ hợp tác giữa Deloitte Việt Nam và Imexpharm không những hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị và mà còn mở rộng các cơ hội đầu tư, thúc đẩy hội nhập kinh tế trong tương lai.

Tại sự kiện, hai bên cũng công bố triển khai mới phân hệ bảo trì nhà máy (Plant Maintenance). Theo doanh nghiệp, sự kết hợp cùng Deloitte Việt Nam sẽ hỗ trợ Imexpharm nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị ở các nhà máy, giảm thiểu chi phí bảo trì, bảo dưỡng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sự kiện khởi động dự án lần này có sự tham gia và chứng kiến của bà Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc Imexpharm; ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Imexpharm; ông Pankaj Rathi – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phụ trách Dịch vụ Tư vấn Công nghệ và Chuyển đổi CNTT, Deloitte Việt Nam;

ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng Giám đốc SAP Vietnam cùng đại diện Ban lãnh đạo Imexpharm, Deloitte Việt Nam, SAP Việt Nam và phòng ban chuyên môn thuộc các các đơn vị.

Phát biểu tại sự kiện, **ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính Imexpharm cho biết:** *“Là doanh nghiệp dẫn đầu về chất lượng EU-GMP và sở hữu chuỗi nhà máy EU-GMP lớn nhất Việt Nam, Imexpharm đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và vươn ra thị trường quốc tế. Việc đầu tư cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số luôn được chúng tôi ưu tiên đầu tư có chiều sâu nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phục vụ tốt hơn và mang lại các giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Tôi tin tưởng với kinh nghiệm triển khai của Deloitte cùng năng lực vững chắc, chuyên môn sâu của đội ngũ CNTT Imexpharm, dự án sẽ được triển khai thành công.”*

Ông Pankaj Rathi – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phụ trách Dịch vụ Tư vấn Công nghệ và Chuyển đổi CNTT, Deloitte Việt Nam khẳng định sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Imexpharm: *“Với thời gian 6 tháng cho hạng mục nâng cấp và triển khai áp dụng IFRS, Deloitte tin tưởng hiểu biết chuyên sâu, kinh nghiệm đa dạng của mình sẽ hỗ trợ Imexpharm trong việc triển khai các tính năng cải tiến trên hệ thống mới, đảm bảo việc tuân thủ IFRS, từ đó mang đến thành công cho dự án.”*

###

Về Imexpharm

Thành lập từ năm 1977 tại Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam, Imexpharm luôn đặt mục tiêu chất lượng là ưu tiên hàng đầu nhằm cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn và hiệu quả cho người bệnh và cộng đồng.

Đến nay, Imexpharm sở hữu bốn cụm nhà máy, trong đó có ba cụm nhà máy EU-GMP với 11 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Điều này đã đưa Imexpharm trở thành doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có cụm nhà máy EU-GMP lớn nhất và chuỗi dây chuyền EU-GMP nhiều nhất hiện nay. Hiện, Imexpharm là đối tác sản xuất nhượng quyền của nhiều tập đoàn Dược đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Sandoz, DP Pharma, Galien, Pharmacie Canada, Sanofi – Aventis. Tính đến hết năm 2023, Imexpharm đã có 27 số đăng ký cho 11 sản phẩm tại Châu Âu.

Thông tin chi tiết, xem tại: <https://imexpharm.com/>

Thông tin liên hệ báo chí:

Bà Nguyễn Thu Hiền- Trưởng bộ phận Truyền thông & Thương hiệu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Điện thoại: 0908 145 441

Email: hiennntt@imexpharm.com

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte Việt Nam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 30 năm tại thị trường Việt Nam, và là thành viên của Deloitte Toàn cầu - một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam hiện có khoảng 1.200 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thông hiểu sâu sắc luật pháp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam và được tiếp cận với toàn bộ thế mạnh của Deloitte Châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng vượt trội tới khách hàng bao gồm Tư vấn Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn Thuế & Pháp lý, Tư vấn Chiến lược, Rủi ro & Giao dịch, Tư vấn Công nghệ & Chuyển đổi CNTT, và các dịch vụ có liên quan khác.

Đội ngũ chuyên gia của Deloitte Việt Nam đưa ra những giải pháp kinh doanh ưu việt, hỗ trợ các công ty, các tổ chức trong nước và đa quốc gia. Sự hiểu biết sâu rộng, tính sáng tạo và sự thành thạo trong ngành nghề cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ vượt trên sự mong đợi của khách hàng. Với sức mạnh của Deloitte châu Á - Thái Bình Dương và tầm nhìn của mạng lưới Deloitte Toàn cầu, Deloitte Việt Nam cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp nhằm duy trì niềm tin của khách hàng và đối tác kinh doanh.

Thông tin liên hệ báo chí:

Bà: Đỗ Nhị Linh Ngân, Trưởng phòng cấp cao, Phòng Khách hàng & Thị trường

Điện thoại: +84 (24) 710 50254

Email: ngando@deloitte.com